
รายงานการประชมุ 
คณะท างานหนว่ยปฏบิตัิการสว่นหนา้ กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

เพื่อสนบัสนนุการพฒันาจังหวดัเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดว้ยกนั (อว สว่นหนา้ จังหวดัชยันาท) 
ครัง้ที ่2/๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ณ หอ้งประชมุเฉลิมพระเกยีรต ิชัน้ ๒ อาคารเทพหริัณย ์มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม-ชยันาท 
และ ผา่นระบบการประชมุสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(ZOOM Meeting) 

........................................................... 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประธาน  
2. ดร.วินัย  ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
3.  นายวรพงศ์  เกตุดิษฐ์ แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ 

   ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 
4. นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
6. ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

  เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ดร.จรรยา  กลัดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายธีรพงษ์  พร้อมชื่นบุญ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
10. นายชนะชัย  โยธา ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคกลาง) 
11. ดร.วิจิตร  จารุโณประถัมภ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา          เลขานุการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท         
12. นายอรินทร์ศักดิ์  รัตนะวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท           
13. นางสาวสุภาพร  ค าปลิว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท 
ผู้ขอเข้าร่วมประชุม 
1. นายธฤษณุ  เมธาวุฒิสกุล นักวิจัยผู้ช่วย 
2. นางสาวทิพวรรณ โพธิ์ข า       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
3. นางสาวนวรัตน์  สอนข์สุข  ผู้อ านวยการฝุายแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

ผู้ไม่มาประชมุ  
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา          ติดราชการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น       ติดราชการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัวรอง  ฉิ่วเฉลิมวงศ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานวิจัยและ        ติดราชการ 
  วิรัชกิจสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

  
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏจันทรเกษม ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะท างานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน               
(อว ส่วนหน้า จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 2/๒๕๖๔ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

         1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 

 
          ๑.๒  ภารกิจและการปฏิบัติงานของ ส านักงานหน่วยปฏิบัติการ อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท 
เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

 เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดการด าเนินงานในภารกิจสู้ภัยโควิด 19 ช่วงหนึ่ง

เดือนที่ผ่านมา ทางจังหวัดชัยนาทร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และ อว ส่วนหน้า มีการ

ประชุมเตรียมหารือ เรื่องการจัดท าสถานที่กักตัว(Altemative Quaran tine)ของผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและ

ควบคุมสูงสุด เมื่อวันพธุที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้า

ร่วมการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

มติที่ประชุม ประธานรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานประชุม 
      เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบรับรองรายงานการครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ อาคารเทพหิรัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และ
ผ่านระบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  
มติที่ประชุม ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ไปพลางก่อน ถ้าพบประเด็นที่ไม่ตรงแจ้ง

ทางฝุายเลขานุการเพื่อท าการแก้ไข 
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ประธานแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

     ประเด็นที่ 1 เรื่องท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาทระยะ 5 ปี นายวรพงษ์  เกตุดิษฐ์ แจ้งใน

วาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท เสนอข้อมูลชี้แนะแนวทางในการท าแผนพัฒนาจังหวัด 

     ประเด็นที่ 2 เลื่อนการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากติดประชุมการชี้แจงงบประมาณปี 

2565 ณ รัฐสภาฯ โดยภาพรวมของงบประมาณปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎประมาณ 10 กว่าล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งได้งบยุทธศาสตร์

ประมาณปีละ 30 ล้าน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านพัฒนาท้องถิ่น ประมาณ 10 กว่าล้านบาท                                 

เพ่ือไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีโครงการร่วมของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

ที่ลงพ้ืนที่ แจ้งหารือกับท่านคณะกรรมการด้วยแนวทางโครงการร่วมที่จะด าเนินการเป็นโครงการแบบไหน เพ่ือ

ปรับการด าเนินการให้เข้ากับพื้นท่ีดังกล่าว 

 ประเด็นที่ 3 เพ่ิมในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม โดยตรงโครงการที่ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาได้ให้นโยบายในการท างานเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดชัยนาท มีอยู่ 3 

ประเด็น แจ้งคณะกรรมการเพื่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ชี้แนะความคิดเห็น 

 เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบทางส านักงาน อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท ด าเนินการแก้ไข
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2564 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

         3.1 การจัดท าฐานข้อมูลในภาพ ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดชัยนาทของสถาบันอุดมศึกษา    และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมได้จัดท าระบบ G MAP เพ่ือด าเนินการในการน าเข้าข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลการท าโครงการที่พัฒนาใน
พ้ืนที่ ซึ่งในตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ท าการ
ส่งข้อมูลเข้ามาส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งจากการติดตามล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น. มีทั้งหมด 23 โครงการที่เป็นประเด็น
ทางด้านยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ซึ่งความสามารถของระบบนี้ก็จะสามารถชี้เปูาว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ด าเนินการอยู่ในส่วนพ้ืนที่ไหนของจังหวัดชัยนาท เพ่ือจะง่ายต่อการติดตาม และประเมินผลโครงการซึ่งทาง     
อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนท และอว ส่วนกลาง ได้มีการติดตามผ่านระบบ G MAP 

ตอนนี้มีโครงการที่เข้าระบบในบางส่วนแล้ว ซึ่งในแต่ละสถาบันมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล เช่น 
การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพจักรสานจากไม้ไผ่ประกอบของตาลโตนด พ้ืนที่ของต าบลห้วยกรดพัฒนา        
จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ประเภทเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยี วันเริ่มต้นโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แหล่งที่มาของงบประหมาย และ
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กลุ่มเปูาหมาย และในส่วนของการรายงาน และการติดตามประเมินผลนั้น ทางอว ส่วนหน้าจะมีการด าเนินการ
ขอข้อมูลเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมากรอกลงระบบเพื่อที่จะรายงานภาพรวมของจังหวัดต่อไป 

ประธานแจ้งคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ

พอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ข้อคิดเห็น ทางนิด้าเกิดข้อขัดข้องของการรับอีเมล เนื่องจากอีเมล
ดังกล่าวได้ตกไปอยู่ในสแปมจึงท าให้กรอกข้อมูลลงในระบบล่าช้า และทางนิด้าจะขอติดตามการส่งข้อมูลให้ครบ
ทั้ง 29 ต าบล 

   
เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบครั้งที่ผ่านมาท่านผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการด าเนินงาน 

ให้ทางอว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท รวบรวมข้อมูลวิจัยภายในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ขอน าเสนองานวิจัย       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการพัฒนาจังหวัดชัยนาทต่อไปขอ
อนุญาตน าเสนอในที่ประชุม 

     โครงการที่ 1 ด้านการวิจัยนวัตกรรมระบบดิจิตอลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ (งานวิจัยแบบกลุ่ม) กลุ่มจังหวัดสิงห์ทองชัยบุรี จะมีโครงการเล็กๆ เข้ามาอยู่ในโครงการย่อยใน
โครงการใหญ่จ านวน 4 โครงการ  

     โครงการที่ 2 การพัฒนาสื่อออนไลน์ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมเส้นทางกิจกรรม
ท่องเที่ยวส าหรับรับรองนักท่องเที่ยว 

     โครงการที่ 3 การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

     โครงการที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลุ่มแม่น้ าจังหวัดชัยนาท 
     โครงการที่ 5 การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขตภาคตะวันตกในประเทศไทย 
 งานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ด าเนินการในพ้ืนที่ทั้งหมด 9 เรื่อง 
      กลุ่มเกษตร 1 เรื่อง 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ของตู้อบ

แห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งสมุนไพรบางชนิดในจังหวัดชัยนาท 
      กลุ่มสื่อสาร/สังคมศาสตร์ 4 เรื่อง 
  เรื่องที่ 1 การพัฒนาระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาค

ประชาชน และภาคเอกชนในการจัดการน้ าของจังหวัดชัยนาท 
  เรื่องที่ 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ส าหรับชุมชนท้องถิ่น 
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  เรื่องท่ี 3 การจัดความขัดแย้งทางด้านการเมืองในจังหวัดชัยนาท 
      กลุ่มดนตรี/ภาษา/ศิลปกรรม 2 โครงการวิจัย 
  เรื่องที่ 1 การใช้วาทกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือออกแบบฉลากบรรจุ

ภัณฑ์สินค้าในระดับชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
  เรื่องที่ 2 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และ

รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) 

      กลุ่มการศึกษา 5 เรื่อง 
  เรื่องที่ 1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับครูประถมศึกษา 
  เรื่องที่ 2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
  เรื่องที่ 3 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด
ชัยนาท 

เรื่องที่ 4 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสร้างวินัยเชิงบวกตามแนวคิดการเรียนรู้  
โปรแอคทีฟ ที่มีต่อพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

เรื่องที่ 5 ผลการใช้ชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อวินัยตนเองและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กประถมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

      กลุ่มความรู้พ้ืนฐาน 1 เรื่อง 
  เรื่องที่ 1 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรต้านเซลล์มะเร็งและการทดสอบ

ฤทธิ์ทางชีวะภาพในบริเวณชุมชนบ้านชาวราวเทียนทอง ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (โครงการ
ระยะที่ 2) 

 
      กลุ่มเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
  เรื่องท่ี 1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ าของจังหวัดชัยนาท 
      กลุ่มอาหาร 
         เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เป็น

การวิจัย 1 โครงการ และมีโครงการย่อย เกี่ยวกับอาหารในภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
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         โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ส าหรับอาหารท้องถิ่นต าบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

         โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลาวเวียงเพ่ือสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

         โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์
อาหารลาวเวียง 

         โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่องอาหารลาวเวียง 
             โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาต ารับมาตรฐานท้องถิ่นลาวเวียง 
ประธานให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท           

มีประเด็นย่อยๆ โดยส่วนมาก ทางเราได้ประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัย และท่านอธิการบดี   
เมื่อสองสัปดาห์ก่อน โดยจะปรับการวิจัยเป็นแบบโครงการ และยกระดับให้เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบ (impact) 
มากยิ่งขึ้น จะมีร่มใหญ่ของงานวิจัย ตอนนี้กระบวนการของงานวิจัยท่านรองอธิบดีฝุายวิชาการท างานร่วมกับ 
สป.อว. และหน่วยที่ให้ทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่ และก าลังจะท าประเด็นงานวิจัยให้ชัดเจนขึ้นของจังหวัดชัยนาท ต่อไป
หน่วยงานต่างๆ ก็จะเข้ามาบูรณาการงานวิจัยที่จะลงพ้ืนที่ในจังหวัดชัยนาทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป 
 1. ประเด็นการวิจัยการลดหนี้สินของเกษตรกร  
 2. ประเด็นการวิจัยการท่องเที่ยว (ยังไม่ได้ข้อสรุป) 
เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบติดตามข้อมูลต่างๆ ด าเนินการจัดท าภาพรวมเป็นลงระบบ  

G MAP 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
         -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอให้ประชุมพิจารณา 

5.1 การขอแต่งตั้งอนุกรรมการคณะท างาน รายต าบล (RUNCHAINAT) 
เลขานุการแจ้งที่ประชุมเนื่องจากมีคณะกรรมการในพ้ืนที่และการจัดท าข้อมูล ทางอว  ส่วน

หน้าเสนอประเด็นเพ่ือให้พิจารณา เรื่องการให้มีคณะกรรมการรายต าบล เป็นองค์ประกอบในการติดต่อ
ประสานงานระหว่าง อว ส่วนหน้าของจังหวัดชัยนาท รวมถึงการด าเนินการกิจกรรมในแต่ละต าบล ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ในลักษณะเครือข่าย 
(NETWORK) 
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2.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขยายผลการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการ 
พร้อมทั้งชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นประเด็นที่อยากขอความคิดเห็นจากท่านคณะกรรมการในการท างานทุกๆ ท่าน 
 
ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ข้อคิดเห็นทางนิด้า ถึงความจ าเป็นในการท างานร่วมกันในรายต าบล เรียน
ถามฝุายเลขา คิดว่าองค์ประกอบของคณะท างานที่จะจัดตั้งขึ้นจะล่าช้าในการท างานลงไหม เนื่องจากโครงการมี
การด าเนินงานมาครึ่งทางแล้ว ในหลายต าบลที่ไม่ใช่ของชัยนาท หลายต าบลก็ขอให้ทางนิด้าช่วยท า MOU 
ระหว่างนิด้ากับ อบต. หรือเทศบาล เพ่ือให้ท างานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หลายแห่งสามารถท างานได้เลยโดยไม่
จ าเป็นต้องมี MOU ส่วนที่ท า MOU นั้นเนื่องจากโครงการจบหนึ่งปีแล้วการท างานไม่แล้วเสร็จ จึงมีการท า MOU 
ขึ้นมาเพ่ือให้งานด าเนินการต่อไปได้ ดังนั้นตรงวัตถุประสงค์ดังกล่าว คิดว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ จะ
มีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง และภารกิจหน้าที่จะเป็นอย่างไร แล้วพอจะมีแนวทางอ่ืนไหมที่จะสามารถ
ท างานในเครือข่ายได้  

เลขานุการแจ้งที่ประชุมทาง อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท ได้มีการติดต่อประสานงานกับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ในพ้ืนที่ยังขาดการติดต่อประสานงาน แต่ถ้ามีคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือการ
ติดต่อประสานงานโดยตรง จะเกิดการประสานงานเป็นเครือข่าย (Network)เกิดความร่วมมือในการประสานงาน   
ทาง อว ส่วนหน้ามีกิจกรรมในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เห็นด้วยประเด็นที่ทาง อว ส่วนหน้าอยากประสานงานรายต าบล ถ้าต้องการ
คณะกรรมการประมาณนั้น เราสามารถจัดตั้งคณะกรรมการรายต าบล 1 ชุด ให้มีผู้จัดการ 1 คน ให้อยู่กับหน่วย 
อว ส่วนหน้าเพ่ือที่จะประสานกันตามที่ฝุายเลขานุการเสนอ แต่ส่วนทางฝุายบริหารและคณะกรรมการก็อยาก
ทราบความก้าวหน้า และการประสานงานต่างๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เห็นด้วยกับ อ.ปรียานุช เพราะโครงการเป็นโครงการระยะสั้น และช่วงนี้ติดวิกฤตของ
โควิด 19 เท่าท่ีผ่านมาในการประสานงานในพื้นที่ก็ประทับใจของทางเจ้าของพ้ืนที่นั้นๆ ในเรื่องของการติดต่อทาง
อบต. ที่ติดตามในสถานภาพ กลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ ก็จะมีตัวแทนของเจ้าหน้าที่ อบต . เข้ามาชี้แนะ เช่น 
อ าเภอหนองขุ่น ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมทีมเข้ามาช่วยเสนอชี้แนะแนวทางการด าเนินงาน จะได้รับการอธิบาย
จากคนในพ้ืนที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆ จากประสบการณ์จากการท างานตรงนี้คิดว่าการคณะกรรมการรายต าบล
ถ้าแบ่งเป็นรายต าบลก็จะมีคณะอนุกรรมการ 30 กว่าชุด และทางอว ส่วนหน้าก็มีการประชุมอยู่แล้ว        และมี
ฐานข้อมูลที่ทางฝุายเลขาสรุปก็มีการสร้างโปรแกรมไว้อย่างดีติดตามการท างานตลอด ผลเป็นอย่างไร       ใช้
งบประมาณไปถึงไหน จึงท าให้การติดต่อสานงานต่างๆ มีช่องทางอยู่มากแล้ว ถ้าตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เวลา
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ที่เหลือแค่ประมาณ 6 เดือน และมีขั้นตอนหลายในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เลยคิดว่าอาจจะยังไม่จ าเป็นใน
การแต่งตั้งอนุกรรมการ 

นายธีรพงษ์  พร้อมชื่นบุญ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้ข้อคิดเห็นการจัดท า 
MOU ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดี เพราะว่าการท างานต้องตอบโจทย์กับหน่วยงานที่ท างานร่วมกัน ฉะนั้นการท า 
MOU จึงมีความจ าเป็น การงานย่อยๆ ในรายต าบลจะท าให้งานเยอะเกินความจ าเป็น ให้เปลี่ยนการท า MOU 
แบบส่วนย่อยๆ เป็นการท าระดับจังหวัดแทน ทางตัวผมเองได้รับผิดชอบของทางจังหวัดชัยนาท ซึ่งเราสามารถจับ
แกนน าระดับองค์กรระดับจังหวัดมาร่วมท าเป็นแบบ MOU แต่ตอนนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 อาจจะท าเป็นเชิงระบบออนไลน์แทน ผมคิดว่าการท า MOU ระดับจังหวัดดีกว่าระดับต าบล จะได้ตอบโจทย์
ในแต่ละองค์ว่าในแต่ละพ้ืนที่มีการท างานเป็นอย่างไรบ้าง 

ประธานให้ข้อคิดเห็นการจัดตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการชุดไหน ต้องอาศัยอ านาจของการ
จัดตั้ง และอว ส่วนหน้าที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการมีค าสั่งของทางคณะรัฐมนตรีสั่งการมาจากค าสั่งหน่วยเหนือ 
ทางเราเลยยังไม่มีอ านาจในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ขอความร่วมมือขอข้อมูลของผู้จัดการแต่ละต าบลให้ฝุาย
เลขา เพ่ือติดต่อประสานงานอาจจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือที่จะได้มีผู้จัดการในแต่ละพ้ืนที่ในการติดต่อประสานงาน 
เพราะในอีกไม่ก่ีเดือนผู้จ้างงานกลุ่มก็จะหมดสัญญาการจ้างาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ข้อคิดเห็นที่มาของคณะอนุกรรมการคณะท างานชุดนี้ ก าลังมองภาพตัวแทนทาง
เอกชนให้ความคิดมาว่าในระดับจังหวัด คิดว่าคณะอนุกรรมการคณะท างานชุดนี้น่าจะเกิดขึ้นให้เป็นระยะยาวแล้ว
ท า MOU อาจจะเป็นทางด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การท าโซล่าเซลล์ พลังลม ต้องมีเทคนิคในเรื่องของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจจะมีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือดูแลด้านเทคนิค โดยทางอว ส่วนหน้ามาใน
รูปแบบหลายๆ สาขาวิชา ส่วนใหญ่จะไม่มีสาขาเกี่ยวกับเทคนิคทางเทคโนโลยี ถ้าทางเราจะสร้าง Network 
อาจจะตั้งคณะอนุกรรมการการท างานทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านสังคม เราจะได้มีผู้รู้ทางด้านเทคนิคและ
เทคโนโลยี  

ประธานให้ข้อคิดเห็นในอนาคตต้องมีประเด็นก่อน ต้องมีการพูดคุยกับทางจังหวัด ทางพ้ืนที่ 
เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการพัฒนาจังหวัดคืออะไร จะตามมาด้วยบุคคลากรที่จะลงไปท างานในส่วนต่างๆ ทางเรา
ต้องประสานงานไปทาง อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท ถ้าขาดองค์ความรู้ในส่วนใดอาจจะต้องประสานงานไปทาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าหรือที่ใดที่หนึ่ง แต่ ณ ตอนนี้ต้องรู้ปัญหาเสียก่อน เพ่ือที่จะต้องระดม
ความคิด การวางแผนต่างๆ กับทางจังหวัดชัยนาท 

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจ้งที่ประชุมทราบถึง ประเด็นที่ 1 เห็นด้วยกับท่านประธานว่าตอนนี้เรามีไลน์
กลุ่มของทาง อว ส่วนหน้า ถ้าท่านประธานและฝุายเลขานุการอนุญาต ทางด้านดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ก็จะ
ประสานงานกับทางต าบล ทางนิด้ารับผิดชอบ 29 ต าบลก็จะเท่ากับ 29 ต าบลในชัยนาท เกินครึ่งก็จะเป็นของ
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ชัยนาท ถ้าอนุญาตให้ manager   รายต าบลเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็จะด าเนินการประสาน ประเด็นที่ 2 ที่ทางเลขา
ท าแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล ซึ่งทางนิด้ายังด าเนินการไม่เสร็จ ขออนุญาตสอบถามข้อมูลเมื่อจบการประชุม  

 หลังจากนี้คิดว่าทางฝุายเลขานุการจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในส่วนต่างๆ ที่ภายใต้ในแต่
ละต าบลจัดท าไปแล้วบ้าง ของทางนิด้าจะเน้นไปทางท่องเที่ยวโดยส่วนมาก อาจจะเห็นข้อมูลการพัฒนาสินค้า 
otop โดยส่วนมาก เราจะเห็นข้อมูล ภาพรวมของ U2T แล้ว ครึ่งหลังของโครงการหน้าจะอะไรที่โฟกัสมากขึ้น 
อยากเสนอเป็นแพลตฟอร์มที่จะประสานติดต่อไม่ทราบว่าฝุายเลขานุการจะเห็นด้วยหรือไม่ 

เลขานุการแจ้งที่ประชุมทาง อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาทคิดไว้ว่าอาจจะใช้แพลตฟอร์มของ
การจัดตั้งไลน์กลุ่ม 

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ให้ข้อคิดเห็นถ้าเชิญเข้าไลน์กลุ่มของทางอว ส่วนหน้าเลยได้ไหมคะหรือจะตั้งกลุ่มใหม่ 

เลขานุการแจ้งที่ประชุม ขอความคิดเห็นของการจัดตั้งไลน์กลุ่มใหม่  
ดร.จรรยา กลัดล้อม ขออนุญาตคุยเรื่อง MOU ในระดับจังหวัดชัยนาท ทางเรามีเครือข่าย

ครบทั้ง 59 อปท มีคนท างานในพ้ืนที่ อาทิเช่น สภาองค์กรในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน มีกลไกลในการเข้า
มาช่วยงานในส่วนของเราได้ แล้วในส่วนของ MOU ในระดับจังหวัดของเราจะเครือข่ายที่จะมาช่วยในการท างาน
ได ้

ประธานให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมกลไกลการท างานพร้อมแล้ว ส่วนการขับเคลื่อนการท างานไป
ในทิศทางไหนต้องมาประชุมหารือกันอีกที ข้อสรุปช่องทางการติดต่อประสานงานเป็นไลน์กลุ่มของ อว ส่วนหน้า
ให้ผู้จัดการรายต าบลเป็นตัวแทนเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มได้  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

5.2 ก าหนดการติดตามและประเมินผลในพื้นที่รายต าบล 
       เลขานุการแจ้งที่ประชุมได้รับการประสานงานจาก อว ส่วนกลาง ที่เป็นที่ดูแลจังหวัด
ชัยนาท ตอนนี้ทุกจังหวัดติดปัญหาทางเรื่องโควิด 19 ทางกระทรวงสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานติดตาม     ซึ่ง
ทาง อว ส่วนหน้า ได้ตอบไปบางส่วนแล้วว่า ตอนนี้รวบรวมประเด็นโครงการกิจกรรมที่พัฒนาในพ้ืนที่ผ่านระบบ 
G MAP ข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ วิเคราะห์กิจกรรมในแต่ละด้าน รายงานไปที่กระทรวง      
เพ่ือเห็นเป็นภาพรวมว่าชัยนาทมีกิจกรรม โครงการการด าเนินงานไปในทิศทางไหน การประชุมครั้งที่ผ่านมาถ้า
สถานการณ์โควิด 19 ลดลง ทางเราจะขอพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และการตรวจติดตามงานด้านต่างๆ ทาง
เลขาอยากให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาก าหนดการช่วงเวลาไหนเหมาะสม 

    ประธานที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นการติดตามรูปแบบนี้คือจะมีคณะกรรมการลงพ้ืนที่ หรือให้
คณะกรรมการเข้ามารับฟังที่ศูนย์ชัยนาทก็จะสะดวก โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาน าเสนอภาพรวม หรือถ้าจะ
ประสงค์ลงพ้ืนที่อาจจะลงพื้นท่ีได้ไม่ครบ  
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    เลขานุการแจ้งที่ประชุมก าหนดการลงพ้ืนที่จ านวน 4 ครั้ง ต าบลในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอจัดกลุ่ม
อ าเภอรวมไว้ 4 กลุ่ม 

    ประธานที่ประชุม ให้ข้อคิดเห็นในแต่ละพ้ืนที่ที่ฝุายเลขานุการวางแผนไว้ให้น าเสนอข้อมูล
ผ่านระบบ Zoom ในที่ประชุมคณะกรรมการจะได้รับฟังความคืบหน้า ให้ผู้จัดการรายต าบลได้น าเสนอ
ความก้าวหน้ารายต าบลที่จัดกลุ่ม (Set) ไว้ 4 กลุ่ม จะให้ระยะเวลาประมาณตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน ให้
น าเสนอผ่านทาง Zoom เดือนละครั้ง และตั้งวาระให้รวมกลุ่มแต่ละต าบลในอ าเภอรวมกลุ่มเข้าระบบและ
น าเสนอผ่านระบบ 

    ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา สอบถามเกี่ยวกับ Google from แต่ละต าบลกรอกรายละเอียดจะมี
ค่อนข้างน้อย ทางอาจารย์ปรียานุช  ธรรมปิยาเข้าไปดูในระบบ PBM อยากหารือว่าในฐานะคณะกรรมการชุดนี้ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากอว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาทถ้าลองหารือกับ ict ของสป.อว. ที่ท าโครงการ U2T ให้ท าระบบ 
PBM ประมวลผลของจังหวัดชัยนาทคาดว่าจะเป็นการตามงานที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

    ประธานที่ประชุม เห็นด้วยเพราะมีข้อมูลจากส่วนกลางอยู่แล้ว ให้ฝุายเลขาประสานข้อมูลถ้า
จ าเป็นต้องออกหนังสือไปในนามอว ส่วนหน้าก็แจ้งทางคณะกรรมการท างานเพ่ือท าการส่งหนังสือไปที่ สปอว 
เพ่ือแจ้งข้อมูลลงในระบบ ถ้าต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมให้ท า Google from ทางกลุ่มที่เราจัดกลุ่ม (Set) ที่ฝุายเลขา
เสนอมาในวาระท่ี 5.1 เข้ามาเติมเต็มเมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงของการติดตาม 

5.3 ประธานขอเพ่ิมเติมวาระการพิจารณาต่อที่ประชุม 
5.3.1  การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี 25666-2570    

     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบขอให้คุณวรพงษ์  เกตุดิษฐ์ รองอ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชัยนาท มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี เห็นว่า อว ส่วนหน้าจังหวัด
ชัยนาทเห็นว่าทางเรามีส่วนที่จะจัดท าข้อเสนอแนะ ท่านอาจารย์ปรียานุช  ธรรมปิยา ให้ข้อเสนอที่ดีมากถ้าเกิด
รวบรวมจากกิจกรรมที่ท ามา ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะเอามาจัดท าเป็นข้อเสนอในการท าแผน และทางผมก็ส่ง 
Google from เบื้องต้นของการท างานในพ้ืนที่ให้เสนอประเด็นปัญหาของทางจังหวัดชัยนาท และโครงการที่จะ
ช่วยพัฒนายกระดับภายใน 5 ปี 
  นายวรพงศ์ เกตุดิษฐ์ รองอ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ให้ข้อคิดเห็นในส่วนแผนพัฒนา
จังหวัดชัยนาทระยะ 5 ปี (2566-2570) ทางจังหวัดชัยนาทได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้วในระยะต่อไป         ทาง
จังหวัดชัยนาทแต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนในภาพรวมทั้งหมด และประชุมรวมครั้งแรกเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 
2564 ที่ผ่านมา ในระยะต่อไปทางจังหวัดจะแต่งตั้งคณะท างานย่อยในการยกร่างแผนในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ทั้งหมด 4 ด้าน 1.ด้านเกษตร 2.ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชน 3.ด้าน
สิ่งแวดล้อม 4.ด้านสังคมและความมั่นคง และจัดประชุมคณะการท างานย่อยในแต่ละด้าน เพ่ือให้ในกลุ่มย่อย
ระดมความคิดกรอบแนวทางการพัฒนา กรอบกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย แต่ละ
คณะท างานย่อยก็จะด าเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน จะมีการจัดประชุม
เพ่ือสรุปผลการรวบรวมโครงการในการคิดแนวทางการพัฒนาในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะน าร่างแผนเข้า
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ประชุมฟังความคิดเห็นในร่างส่วนตาม กระบวนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ก าหนด เมื่อผ่านขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วได้มีการปรับปรุงร่างแผนตามข้อสังเกตในที่ประชุมแล้ว 
จังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือ 
กรรมธิการจังหวัด (กมจ) จังหวัดชัยนาท เพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะน าแผนร่างนี้ส่งไปยัง
ส่วนกลาง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
       ในส่วนที่ทางจังหวัด ต้องการความช่วยเหลือของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท และอว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท ทางด้านวิชาการในการสนับสนุนผู้น ากระบวนการกลุ่มวิทยากร เพ่ือเป็น
ผู้ด าเนินกระบวนการในการจัดท าแผน ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (Swot Analysis) ซึ่ง
หลักๆจะใช้เครื่องมือในการ (Swot) ในส่วนของการก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาจังหวัด ในส่วนของประเด็น
พัฒนาจังหวัด การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย การก าหนดแนวทางการพัฒนา ชุดแผนงานโครงการ โครงการ
ในแต่ละชุดแผนงานโครงการ กิจกรรมหลักในแต่ละโครงการ กิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลัก ตัวโครงการที่
หน่วยงานต้องเขียนเข้ามาเพ่ือของบ เพื่อน าใส่ในแผนก็จะบรรจุเป็นกิจกรรมย่อยในแต่โครงการ ทางจังหวัดก็อยาก
ให้ทาง อว ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาทสนับสนุนในส่วนของด้านวิทยากร เป็นผู้ด าเนินการในการจัดท าแผนตั้งแต่ขั้น
ของการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด รวมถึงการประชุมสรุปช่วยในการเสนอค าชี้แนะเพ่ิมเติม  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบท่านกรรมการท่านผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่จะเสนอในเรื่องที่จะ
ด าเนินการในจังหวัดหารืออย่างไรบ้าง 
  ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ข้อคิดเห็น Google from ในไลน์กลุ่มคิดว่าเนื้อหากว้างอาจจะต้องทีมของ 
U2Tของนิด้าท า คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเดียวกัน เพราะก าลังรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาเป็นแผนพัฒนาจังหวัด
ชัยนาทในอีก 5 ปีข้างหน้า อยากให้แบบฟอร์มกรอกเฉพาะพนักงาน U2T ตอบจะชัดเจนขึ้น อยากให้มีข้อค าถาม
เกี่ยวกับพนักงาน U2T มากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์ 
  ประธานที่ประชุม ให้ข้อคิดเห็นว่าแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาทต้องไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท การพัฒนาประเทศ อีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องขอความคิดเห็นของท่าน พอช และเครือข่าย 59 อปท อีก
ส่วนหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์คือข้อมูลของภาคประสังคม ที่ได้รับผลกระทบ มีความต้องการ และประสบปัญหา 
และน าข้อมูลมาสังเคราะห์ได้เสนอกับทางจังหวัด ในส่วนของการขอวิทยากรไม่น่าจะมีปัญหา วิทยากรที่จะน าทีม
และความสอดคล้องของแผน เพ่ือตอบโจทย์ในส่วนต่างๆ จึงขอความร่วมมือจากท่านธีรพงษ์  พร้อมชื่นบุญ ดร.
จรรยา  กลัดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับภาคประชาสังคม 
  นายธีรพงษ์  พร้อมชื่นบุญ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้ข้อคิดเห็น แผนพัฒนา
จังหวัดชัยนาทมีความส าคัญส าหรับชาวจังหวัดชัยนาทมากและที่ส าคัญคือเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เนื้อหาต้อง
สอดคล้องกับแผนระดับชาติ เรื่องนี้มีความส าคัญมากการระดมความคิดเป็นกลไกลที่มีความส าคัญ เพ่ือเอาไว้
เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่และชาวบ้าน กับระบบราชการ โดยกระบวนการที่ทางจังหวัดได้พูดถึงน่าจะเป็นการสร้าง
ระบบจากฐานราก ทุกปีจะมีการเสนอแผนระดับต าบลเป็นเนื้อหาเชิงกิจกรรมของชาวบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
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เป็นบางส่วนเท่านั้น เห็นด้วยกับดร.จรรยา กลัดล้อม ที่มีกระบวนการองค์กรชาวบ้านที่ท าอยู่ในระดับต าบลที่เป็น
สวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชนที่ด าเนินการหลายๆเรื่อง เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรน้ า ด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ เพ่ือน าข้อมูลเคลื่อนตัวไปสู่แผนจังหวัด 5 ปี เราต้องมองว่าคนในพื้นที่เป็นเจ้าของของการพัฒนา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนที่ 1 เรื่องปัญหาที่
เกิดขึ้น เพราะเป็นฝุายขับเคลื่อนและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น พบปัญหาส่วนใหญ่เฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกพ้ืนที่ 
มีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้ว ผู้จัดการรายต าบล 59 ต าบลมีอยู่แล้ว ดังนั้นการสร้างเครือข่ายก็จะอยู่ใน
กระบวนการชุดนี้ แต่ทางด้านเกษตรจังหวัดไม่ทราบว่าอยู่ในกระบวนการนี้อยู่หรือไม่ เพราะมหาวิทยาลัยนอก
พ้ืนที่เป็นห่วงด้านเทคนิค กรมวิชาการเกษตร มีหน่วยวิศวเครื่องกลทางการเกษตรเป็นฝุายเทคนิค และหน่วยงาน
การเกษตรอยู่ประมาณ 30 กว่าหน่วยเราสามารถปรึกษาได้ทั้งหมด ถ้าไม่มีเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ หรือ
พัฒนากรอ าเภอให้ทางเราเติมเครือข่ายลงไป ก็จะสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่มีผู้จัดการต าบลประสานงานทางด้านข้อมูล 
โครงการพัฒนาต าบลที่สามารถลดความซ้ าซ้อน ก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว แต่จะท าอย่างไรให้ยั่งยืน ส่วนที่ 2 
เรื่องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท นึกถึงปรัชญาของจังหวัดชัยนาท 4 ข้อ คือ 1.เกษตรมาตรฐาน 2.การท่องเที่ยว
เรียนรู้ 3.สังคม 4.สิ่งแวดล้อมสมดุล ข้อเสนอแนะเร่งด่วนต้องสัมพันธ์กับปรัชญาของจังหวัดชัยนาท ช่องทางของ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาทเป็นช่องทางใหญ่จะต้องตอบโจทย์ของ 4 ประเด็นดังกล่าว เช่น เกษตรมาตรฐาน จะ
เกี่ยวโยงกับเกษตรปลอดภัย เกษตรลดต้นทุน ที่ยังไม่สามารถตรวจกระจายได้ทุกพ้ืนที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
สิ่งแวดล้อมสมดุลจะเห็นได้ว่าใช้สารเคมีเยอะ จะต้องดูแลเพราะค่าออกซิเจนในน้ าอยู่ในระดับที่ต่ า และปานกลาง
โดยส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของขยะและสิ่งแวดล้อมสมดุล ด้านสังคมและพัฒนามนุษย์ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแล จะ
ปรับความสุมดุลของเยาวชนที่ท้องก่อนวัยอันควร จนกระทั่งผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ดังนั้นยุทธศาสตร์มีการ
เสนอแนะที่ครอบคลุม 4 เรื่องท่ีได้เสนอไป ส่วนที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ เป็นส่วนที่กว้างขว้างมากเพราะเราดูแล 59 ต าบล 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีข้อมูลจะอยู่ที่ท้องถิ่นจังหวัด ถ้าไม่มีท้องถิ่นจังหวัดก็เสนอให้ท้องถินจังหวัดเข้า
มามีส่วนร่วมด้วย เช่น ถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ otop ก็ไปที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ส่วนข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
การเกษตรจะอยู่ที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์นวัตกรรมเกษตรต้องขับเคลื่อน และสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงได้ด้าน
เทคนิค ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
  ดร.จรรยา กลัดล้อม แจ้งที่ประชุมทราบถึงเครือข่ายของสภาองค์กรชุมชน จะมีแผนพัฒนา
ต าบลทุกต าบล จะเห็นทางด้านวิเคราะห์ศักยภาพต าบล จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จะสามารถ
สนับสนุนเรื่องของข้อมูลต าบล และเห็นถึงศักยภาพรายต าบลเป็นทางพนักงาน u2t ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
บางส่วนของมูลองค์กรชุนสามารถช่วยได้ จะอยู่ในรูปแบบของจังหวัดในนามของคณะประสานงานองค์กรชุมชน
จังหวัดชัยนาทก็มีข้อมูล ซึ่งสถานที่ท างานอยู่ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ส่วนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
จะอยู่ในเครือข่ายของสภาองค์กรชุมชน เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน การแก้พัฒนาการร่วมกัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ข้อคิดเห็นว่าตอนที่เข้ามาช่วงแรก ทางเราได้ดูข้อมูลจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดปี 
2562 และ 2563 และไล่ไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด จนได้ข้อสังเกตว่าการจัดตั้งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบ
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ก่อสร้าง งบลงทุน ส่วนงบทางด้านการบริการชุมชน สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจะเป็นงบส่วนน้อย งบที่
จังหวัดตั้งงบประมาณเป็นส่วนกลางส่วนหนึ่ง และเป็นงบของจังหวัดเอง โดยที่แต่ละจังหวัดจะมีงบส่วนกลาง เช่น
กระทรวงพม จะตั้งงบเข้ามาใช้โครงการในจังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และงบทาง อปท งบทั้งหลาย
จะเป็นงบลงทุนท าถนน ก่อสร้าง แต่สัดส่วนของทางด้านการบริการชุมชน สังคม พัฒนาจะอยู่ที่ประมาณ 20% 
ในการท าแผนพัฒนาของจังหวัดอาจจะต้องค านึงถึงที่มาของแหล่งงบประมาณ  

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทให้ข้อคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดจัดท าขึ้นทุกปี งบจังหวัดเป็นงบ
เสริมในการพัฒนาจังหวัด ส่วนของงบกระทรวงศึกษา เช่น การพัฒนาจะเป็นในส่วนสังกัดนั้นๆ ก็จะมีการพัฒนา
อยู่แล้ว แต่ที่นอกเหนือในการจัดท าเพ่ิมเติม ซึ่งในภาพรวมที่ท าขึ้นร่วมกับการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
คนและเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยทางสังคม ในภาพรวมจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผล 
O-Net ยังมีคุณภาพต่ ากว่า 50 แต่บางปีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ภาพรวม 5 วิชา เช่นปี 63 วิชาภาษาไทย
ระดับจังหวัดได้ 42.06 ระดับประเทศอยู่ 44.36 วิชาสังคมระดับจังหวัดได้ 34.34 ระดับประเทศอยู่ 39.53วิชา
ภาษาอังกฤษระดับจังหวัดได้ 25.97 ระดับประเทศอยู่ 29.94 วิชาคณิตศาสตร์ระดับจังหวัดได้ 29.72
ระดับประเทศอยู่ 26.04 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดอยู่ 31.03 ระดับประเทศอยู่ 32.00 วางแผนเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ขอเพ่ิมเติมการแข่งขัน เพ่ือที่จะไปศึกษาต่อท าให้การสอบ
เข้าได้น้อยอาจจะจัดโครงการติวในแต่ละปี การพัฒนาผู้เรียน การสอนออนไลน์ จากสถิติจากผู้ติดเชื้อทาง
โรงเรียนมีการปรับการสอนหลายรูปแบบ ส่วนมากจะเป็นแบบ ON Site ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนาม
ประกาศยกเลิกการสอนแบบ ON Site จะด าเนินการในการจัดกิจกรรมได้ แต่จะงดเรื่องของการจัดการเรียนการ
สอนให้ใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด ส่วนใหญ่จากการประเมินโรงเรียนเล็กๆ ส่งจะท าการส่งเอกสารให้กับทาง
ผู้ปกครอง หรือจากผู้ปกครองสะดวกมารับเอกสารเอง ในส่วนนี้ก็ช่วยพัฒนาชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัยภูมิใจในชาติ 
นอกจากจะเน้นคุณภาพทางด้านวิชาการ และยังเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กในเรื่องของการมีวินัย  

ประธานที่ประชุม ให้ข้อคิดเห็นเมื่อท าแผนพัฒนาจังหวัดเสร็จแล้วใครเอาไปใช้ ให้เป็น
แนวทางในส่วนราชการพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท เรื่องการจัดสรรงบประมาณเป็นในส่วนของจังหวัด ประเด็นนี้จะเป็น
แนวทางเรื่องการเข้ามาท างานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไหนต่างๆ จะต้องด าเนินการไปตาม
แผนของยุทธศาสตร์จังหวัดได้วางไว้ในเปูาหมายเดียวกัน แต่การปฏิบัติจริงอาจปรับแผนงานไปตามบริบทต่างๆ 
ภายใน 5 ปีจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหน สรุปได้ว่าทางคณะกรรมการให้ความคิดเห็น จะรวบรวมข้อมูลได้
ต่างๆ เพ่ือสังเคราะห์ข้อเสนอ เพ่ือเสนอไปที่เรื่องของการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดได้ และประเด็นที่ 2 ส่วนของ
วิทยากรทางคณะท างานไม่ได้ขัดข้อง ทางเราจะประสานรายละเอียดกับ ผอ.จีระประภา และจะแจ้งอีกทีจะ
ประสานงานอกีครั้งระเบียบวาระนี้ 

ดร.วิจิตร  จารุโณประถัมภ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-
ชัยนาท กล่าว เมื่อสักครูไ่ด้ประชุมกับท่านคณะกรรมการในก ากับดูแลการเข้ามาใช้หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท มีท่านนายอ าเภอเป็นคณะกรรมการการท างาน มีการจัดตั้งคณะกรรมในการน าคนเข้ามาใน
จังหวัดชัยนาท ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นที่กักตัวเพ่ือให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มา
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พักสถานพักฟ้ืน 14 วัน ทางที่ประชุมเน้นย้ าเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มสีขาวที่ยังไม่พบเชื้อ มีการแบ่งงานในการรับผิดชอบ
ในการดูแลความปลอดภัย ควบคุมโรค แม้แต่เรื่องการท าความสะอาดพ้ืนที่ โดยมีปลัดจังหวัดเป็นประธาน 

ประธานที่ประชุม ให้ข้อคิดเห็นได้น าเรียนท่านอธิการบดีทางมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุน ถ้า
ขาดเหลืออะไรให้ทาง ดร.วิจิตร  จารุโณประถัมภ์ ท าเรื่องประสานงานทางส่วนกลาง เพ่ือที่หางบประมาณในการ
สนับสนุน ทางเราท างานในจังหวัดชัยนาทมา20กว่าปี  

ดร.วิจิตร  จารุโณประถัมภ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบทางจังหวัดช่วยจัดสรรงบประมาณเรื่องค่า
ไฟฟูา มีการลดหย่อนค่าใช้จ่ายด้านนี้ 

ประธานให้ข้อคิดเห็นด้านงบประมาณการช่วยเหลือต่างๆ  
               5.3.2 แนงทางการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีงบประมาณปี

2565  
                        ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท า

โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการร่วมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มี 6 โครงการ เสนอ 3 โครงการ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา 3 โครงการยกระดับการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อยอดจากการอ่านออกเขียนได้ เน้นประเด็น ไหนหรือไม่ 
งบประมาณยังไม่ได้จัดสรร มีเปูาหมาย คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ 
ว่ามีข้อสังเกต เพื่อก ากับในการดูแลต่อไป จะมีโครงการเกี่ยวกับแผนพลังทางสังคม ประมาณ 3 ล้านบาท ที่ได้รับ
การจัดสรร เรื่องการรองรับสังคมผู้สูงวัย การสร้างภาคีเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ อยากให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืนกับคนในพื้นท่ี และเรื่องผู้น า 3 วัย เพ่ือพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่นเชื่อมกันในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่น การเสนองบประมาณ จะท าอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ และมีโครงการตามนโยบาย มจษ  ดังนี้ 1. 
ต าบล SDGS : ต่อยอดจาก U2T จะต้องด าเนินต่อ ให้ต าบลมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ท าต้นแบบความยั่งยืน 2. 
ทักษะครูแห่งอนาคต : การผลิตครู ทักษะครูในอนาคตในการจัดสื่อออนไลน์สามารถเรียนรู้ในวิธีใหม่ต้องมีทักษะ
อะไรบ้าง สภาให้นโยบายมาต้องมีคณะท างาน ใครจะมาลงท างานเกี่ยวกับการศึกษาว่ามันเป็นไปทิศทางไหน 3. 
ศูนย์การเรียนรู้ชัยนาท : เป็นที่พ่ึงของจังหวัดชัยนาท พ้ืนที่ 300 กว่าไร่ต้องเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ได้วางรากฐานไว้มากแล้ว ศูนย์การศึกษาการเกษตรต้องเป็นแลนด์
มาร์คของจังหวัดชัยนาท 4. มาตรฐานศาสนาพิธี : Patternเรื่องการบ ารุงศาสนาวัฒนธรรม ขับเคลื่อนโดนใช้
ศาสนาพิธีให้มีมาตรฐาน มีรูปแบบที่ชัดเจน มีงานวิชาการมารองรับ ในปี 2565 โดยงบประมาณ 3 เซ็ต 10 ล้าน 
สังคม 3 ล้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะอยู่ในงบก้อนแรก ข้อความเห็นทิศทางการด าเนินงานที่จะท าใน
เชิงพ้ืนที่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์ ให้ข้อคิดเห็นด้านฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เป็น
รอบที่4 ในปีหน้าเราจะมีฐานข้อมูลแต่ที่พลาดไปจะไม่มีข้อมูลของจังหวัดชัยนาท ถ้าเข้าไปดูพ้ืนที่แล้ว จะมีคน
พิเศษที่มีศักยภาพ แต่ด้านของการพัฒนาถึงยังไม่ได้ 80% เรื่องผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้มาในระดับหนึ่ง เรื่อง
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สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ มีมุมมองที่คิดว่า มันน่าจะมีอะไรท้าทายและเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วย 
ถ้าทางมหาวิทยาลัยมีอะไรให้ช่วยหรือทางจังหวัดมีอะไรให้ช่วยหรือข้อเสนอแนะก็ยินดีมาก 

นายวรพงศ์ เกตุดิษฐ์ ได้เสนอแนวคิดว่าในส่วนของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เห็นด้วยให้
ค านึงถึงต้นน้ ากลางน้ า ปลายน้ า อย่างที่ผมเคยพูดถึงในการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ปัญหาใหญ่ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางชุมชนมันไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนาคุณภาพและแพ็คเกจเท่านั้นแต่ยัง
มีเรื่องการหาตลาด ต้องยอมรับว่าเป็นข้อจ ากัดของหน่วยงานและความเข้าใจตลาด ไม่สามารถตอบโจทย์การหา
ตลาดวิสาหกิจเท่าที่ควร นอกจากเน้นย้ าเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วเรายังต้องหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาว่า
จะส่งขายท่ีไหนบ้างเป็นหลักประกันรายได้วิสาหกิจให้ยั่งยืนต่อไป 

ประธานที่ประชุม ดร. ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล ลองเล่าให้ฟังเรื่องตลาดออนไลน์ สินค้า
ออนไลน์ รวมถึงโมเดลให้น่าสนใจออกทางสื่อ เราจะท าอยู่ 2อย่างคือ 1. CRU Marketplace ช่วยในการเอา
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นมาขยายช่องทางอ่ืนๆได้อีก อีกอย่างคือที่คณะวิทยาศาสตร์ จะได้น าเอามาเป็นโมเดลนั้นมา
ลงกับโปรดักซ์ของจังหวัดชัยนาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล ให้ข้อคิดเห็นก่อนอ่ืนคณะวิทยาการจัดการ 
มีสาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรื่องการตลาดออนไลน์เราจะใช้ศาสตร์พวกนี้
มาท าในเรื่องของอินโฟกราฟิก สอนเด็ก สอนชุมชนและมีอาจารย์ส่วนหนึ่งท าสื่อออนไลน์ มีทางด้านนิเทศศาสตร์
เข้ามาสอนในส่วนของสื่อโฆษณา 

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ให้ข้อคิดเห็นประเด็นที่ 1 เรื่องลาซาด้าและชอปปี้ พอดีที่ U2t 
พอดีเรามี Connection ให้วิทยากรของลาซาด้ามาอบรมออนไลน์ฟรี ท้ายที่สุดถ้าส่งงานครบเขาก็จะให้เข้าไป
วางขายในลาซาด้าได้ ประเด็นที่ 2 มีนัดประชุม U2t วันที่อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้น
ไป ประมาณ 15-20นาที เพ่ือเล่าแผนงานวิจัยในปีหน้า  

นายธีรพงษ์  พร้อมชื่นบุญ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้ข้อเสนอแนะทางด้าน
ของที่ไปเสนอ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในความรู้สึกผมที่ได้ลงในพ้ืนที่มีเนื้อหาในเชิงโครงสร้างมีความส าคัญใน
การด าเนินชีวิต 1.สุขภาพ เราสามารถหยิบมาเป็นประเด็นให้คนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดและท างานจะท า
ให้โครงการมีชีวิตชีวาและความจริงและสวัสดิการ 2.วิถีชีวิตที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมี
ปัญหาชัยนาทคงไม่ติดอันดับที่ 10 ของจังหวัดยากจน 3.ปากท้อง ตอนนี้สะเทือนไปทุกที่ เขาบอกว่าโควิดอาจจะ
มีชนบทเป็นแหล่งที่น่าอยู่ ปัจจุบันกลับไปเหมือนดูแลคนปุวยเหมือนเอาเชื้อกับไป คิดว่าโครงสร้างทั้งสามตัวที่
เสนอไปจะต้องเคลื่อนโดยระบบข้อมูลที่มาจากพ้ืนที่จริงเราจะไม่ใช้ข้อมูลมาจากข้างนอก เรื่องที่สองเรามีอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญกับระบบเทคโนโลยีที่ท่านสมัย งบประมาณโดยส่วนใหญ่มุ่งไปสู่การพัฒนาสาธารณูปโภคใน
ส่วนใหญ่แต่การพัฒนาคนไม่เกิดข้ึน 

ประธานที่ประชุมแจ้ง ท่านศึกษาธิการจังหวัดมีอยู่ 2-3 ประเด็น 1.โรงเรียนขนาดเล็ก กับ
เรื่องของทักษะครูแห่งอนาคต  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ ให้ข้อคิดเห็นในส่วนขององค์กรที่บอกว่า
เครือข่ายชาวชัยนาทจะท าอะไรให้ไปหาคุณพรทิพย์ ฉุนวิเศษ กับคุณธนาพร ทวีที่สาธารณสุขจังหวัดสมาคมสาน
พลังเครือข่ายชาวชัยนาท ส่วนผู้สูงอายุข้อมูลอยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดในเรื่องการศึกษาเราเป็นกรรมการร่วมกับ
ท่านศึกษาจังหวัดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในการประชุมประจ าเดือนเกี่ยวกับการศึกษา เราสามารถประสานข้อมูลได้
ทั้ง จ านวนครู จ านวนโรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษามีหมดเลย และเราก็ไปร่วมท ายุทศาสตร์
การศึกษามาแล้ว 2 ปี เราจึงมีข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนศูนย์ชัยนาทอาจจะยากหน่อยท ายังไงให้ 300 กว่าไร่ เป็นศูนย์
การเรียนรู้โดยตรง 

ประธานที่ประชุม ให้ข้อคิดเห็น มอบให้ฝุายเลขานุการประสานงานรวบรวมข้อมูลทั้ง
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ทั้งด้านสุขภาพ ก่อนที่ผมจะจัดสรรงบประมาณจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆจะได้มีข้อมูลมี
ประเด็นให้กับคณะที่จะลงมาท างาน มีท่านอื่นจะเพ่ิมเติมอะไรอีกไหม คิดว่าตัวที่เราจะต้องท าต่อยอดเลย  

ประธานที่ประชุม ทบทวนให้เลขานุการ คือ 5.1 จะต้องขยายกลุ่มผู้จัดการต าบลให้เข้ามา
อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็ประสานข้อมูลของทุกต าบลได้มากยิ่งขึ้น และ 5.2 เรื่องก าหนดการติดตามเราก็มีมติให้
ประสานข้อมูลไปท่ีระบบ PVM ให้สามารถดึงภาพรวมของชัยนาทออกมาและกรรมการจะได้ดูภาพรวมจากระบบ
กัน ส่วนการติดตามในการประชุมนี้แหละให้เอาข้อมูลมาดูอาจจะให้เจ้าของพ้ืนที่มาน าเสนอในกลุ่มของ
คณะกรรมการ เดือนละ 1 ชุด   4 เดือนก็สามารถติดตามได้ครบได้ และ 5.3 เรื่องการจัดท าแผนขอประสาน
ข้อมูลไปที่ขบวนองค์กรชุมชน เรื่องเกี่ยวกับสมาองค์กรชุมชนไปขอข้อมูลต าบลมาและเรามาสังเคราะห์ข้อมูล
ประสานวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาท างานกับพ้ืนที่และประสานกับยุทธศาสตร์จังหวัดอีกที 5.4 รับ
เสนอแนะจากท่านกรรมการทุกท่านที่เสนอแนะมานะครับ ให้กองนโยบายประสานข้อมูลกับทีมเลขาที่จะไปขอ
ข้อมูลจากจังหวัดชัยนาทก่อนผมจะประชุมจัดสรรงบประมาณปี 65 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องขอบคุณ
กรรมการทุกท่านที่มาช่วยกันประชุม ท่าน ดร.วิจิตร  จารุโณประถัมภ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท และ
เลขาจะด าเนินการต่อ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
      ดร.วิจิตร  จารุโณประถัมภ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบการประชุมครั้งต่อไปจะก าหนด

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ฝุายเลขาจะติดต่อกลับ และเรื่องรายงานการประชุมครั้งนี้จะส่งให้ทุกๆ 
ท่านทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
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นางสาววรัญญา สกุลรัง    นางสาวสุภาพร ค าปลิว 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
เลขานุการคณะท างานหน่วยปฏิบัติการ อว ส่วนหน้า จังหวัดชัยนาท 

 
 
 
 


